

UBND HUYỆN HƯƠNG SƠN  
**PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN**

Số: 12 /VHTT

V/v tăng cường rà soát, quản lý người từ vùng có dịch về địa bàn và chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hương Sơn, ngày 27 tháng 5 năm 2021*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 544/STTTT-CNTT ngày 26/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường rà soát, quản lý người từ vùng có dịch về địa bàn và chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Để chủ động đối phó tình hình dịch COVID-19 và ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị:

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở 03 lần/ngày nội dung: *Tăng cường rà soát, quản lý người từ vùng có dịch về địa bàn và chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 (nội dung kèm theo)* đến tận thôn, xóm, khu dân cư để tất cả cơ quan, đơn vị và người dân được biết.

Đây là nội dung quan trọng, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện và cập nhật kết quả vào phần mềm quản lý truyền thanh theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở TTTT (để b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu PVH.

**TRƯỞNG PHÒNG**

***(Đã ký)***

**Trần Anh Nam**

**Nội dung thông tin, tuyên truyền tăng cường rà soát, quản lý người từ vùng có dịch về địa bàn và chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên TTCS**

*(Kèm theo Công văn số 12VHTT ngày 27/5/2021)*

**Kính thưa quý thánh giả và bà con nhân dân!**

Trước diễn biến hết sức phức tạp tại một số tỉnh, thành phố như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Đà Nẵng. Đặc biệt chiều 25/5/2021, phát hiện hơn 300 công nhân ở Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2.

Để chủ động đối phó tình hình dịch COVID-19 và ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Đề nghị quý bà con nhân dân thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tất cả “*Người dân đã từng đi/đến/về từ Hà Nội và các địa có dịch trong vòng 14 ngày chủ động đến trạm y tế nơi cư trú/lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện để khai báo y tế và thực hiện hướng dẫn cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định*”

2. Đề nghị bà con hạn chế đi/đến/về từ các địa phương đang có dịch, đặc biệt là các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Đà Nẵng...và các vùng có dịch khác trong thời điểm hiện nay.

3. Thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trường hợp lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp... trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế; tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19 tại địa chỉ: [antoancovid.vn](http://antoancovid.vn). Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp và những người liên quan (người cung cấp/vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn,...); xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực.

**Hãy thực hiện "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!**